

# รายงานการประชุม

ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง และหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติ

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๒ ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง

.....

## ผู้บังคับบัญชา

๑	พล.ต.ต.สมาน	ชัยณรงค์	ผบก.ภ.จว.ระนอง	ประธาน
๒	พ.ต.อ.สมคะเน	โพธิ์ศรี	รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง	
๓	พ.ต.อ.วีรวัฒน์	จันทรวิจิตร	รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง	
๔	พ.ต.อ.สมชาย	ชื้อต่อตระกูล	ผกก.๑ รรท.รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง	
๕	พ.ต.อ.เพชร	ธรรมรักษา	ผกก.(สอบสวน) ๑ ภ.จว.ระนอง	
๖	พ.ต.อ.สมบัติ	ชุมพล	ผกก.(สอบสวน) ๑ ปฏิบัติราชการ ภ.จว.ระนอง	
๗	พ.ต.ท.สุทธิพงษ์	จิณรัฐ	รอง ผกก.ผอ.ภ.จว.ระนอง	เลขานุการ

## ผู้เข้าร่วมประชุม

ข้าราชการตำรวจระดับ สว.ขึ้นไปในสังกัด ภ.จว.ระนอง และหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติเข้าร่วมประชุม

## หน่วยสนับสนุนการปฏิบัติ

๑	น.ส.ทรงศิริ	มุสิกะ	ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง	
๒	น.ส.อรชร	จิระพันธ์	รอง ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง	
๓	นางศาริรัตน์	สุขสวัสดิ์	พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ	
๔	พ.ต.ท.ชิตีพัทธ์	ยางสวย	สว.ตม.จว.ระนอง	
๕	ร.ต.อ.หญิง กชกร	รัตนสมบูรณ์	รอง สว.กก.๔ บก.ส.๑	
๖	ร.ต.อ.คมศักดิ์	ขุนทอง	หน.ชฝต.๔๑๐๘ ตชด.ที่ ๔๑๕	
๗	ร.ต.ท.สมบัติ	รักนุ่น	รอง สว.(ป) พฐ.จว.ระนอง	
๘	ร.ต.ท.อภิวัฒน์	เสทณะนะ	รอง สว.ส.ร.น.๑ กก.๘ บก.ร.น.	
๙	ร.ต.ท.สรวิชัย	คุ้มบัว	รอง สว.ส.ท.๑ กก.๕ บก.ท.ท.	

## ผู้ไม่มาประชุม

### ในสังกัด ภ.จว.ระนอง

๑	พ.ต.อ.สุวัฒน์	สุขศรี	รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง	ประชุม
๒	พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์	นุ่นเกลี้ยง	ผกก.๑ รรท.รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง	ช่วยราชการ ๑
๓	พ.ต.อ.กฤตชัย	บำรุงรัตนยศ	ผกก.ผอ.ภ.จว.ระนอง	ช่วยราชการ ๑
๔	พ.ต.อ.สินชัย	ศรีคำลิม	ผกก.(สอบสวน) ๑ ปฏิบัติราชการ ภ.จว.ระนอง	ประชุม ๑

### กก.สส.ภ.จว.ระนอง

๕	พ.ต.อ.เชิดพงษ์	ชีวปรีชา	ผกก.สืบสวน ภ.จว.ระนอง	ปฏิบัติราชการ ภ.จว.กระบี่
๖	พ.ต.ท.พิทักษ์พล	สมพงษ์	รอง ผกก.๑ ปฏิบัติหน้าที่ กก.สส.๑	ประชุม
๗	พ.ต.ท.เนติวุฒิ	ตีแก้ว	สว.กก.สส.ภ.จว.ระนอง	อบรม ๑

สภ.เมืองระนอง...

**สภ.เมืองระนอง**

๘	พ.ต.อ.ภคพล	ทวีขศรี	ผกก.สภ.เมืองระนอง	ปฏิบัติราชการ ศปก.ตร.
๙	พ.ต.ท.ธวัชชัย	ชั้นเจริญ	สวป.สภ.เมืองระนอง	ลา กิจ
๑๐	พ.ต.ต.सानิตย์	ผอมสวัสดิ์	สวป.สภ.เมืองระนอง	อบรม ฯ

**สภ.กระบี่**

๑๑	พ.ต.ท.สกล	บัณฑิตศักดิ์	รอง ผกก.ป.สภ.กระบี่	อบรม ฯ
๑๒	พ.ต.ท.วัลลภ	สุขนาน	รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กระบี่	เวร ฯ

**สภ.กะเปอร์**

๑๓	พ.ต.ท.อภิชาติ	ดอกไม้ทอง	รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กะเปอร์	ติดภารกิจ
----	---------------	-----------	-----------------------------	-----------

**สภ.ปากน้ำ**

๑๔	พ.ต.ท.พรชัย	สุขหงส์	สวป.สภ.ปากน้ำ	อบรม
----	-------------	---------	---------------	------

**สภ.ราชกรูด**

๑๕	พ.ต.ท.เชษฐรัตน์	ชาตะรักษ์	รอง ผกก.ป.สภ.ราชกรูด	อบรมหลักสูตร ผกก.
๑๖	พ.ต.ท.พีรพัฒน์	ดิ้งหะ	รอง ผกก.สส.สภ.ราชกรูด	อบรมหลักสูตร ผกก.

**สภ.บางแก้ว**

๑๗	พ.ต.ต.ปรีชา	กรรมแต่ง	สว.(สอบสวน) สภ.บางแก้ว	เวรสอบสวน
----	-------------	----------	------------------------	-----------

**หน่วยสนับสนุนการปฏิบัติ**

- ๑๘ ส.ทล.๔ กก.๖ บก.ทล.
- ๑๙ กก.๕ บก.ปคม.
- ๒๐ กก.๕ บก.ปทส.
- ๒๑ กก.๕ บก.ป.

**เริ่มประชุม เวลา ๐๓.๓๐ น.**

**พ.ต.ท.สุทธิพงศ์ จินรัฐ รอง ผกก.ผอ.ภ.จว.ระนอง / เลขานุการ**

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมบริหาร และหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ**

**พล.ต.ต.สมาน ชัยณรงค์ ผบก.ภ.จว.ระนอง/ประธาน**

ขอต้อนรับ ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง และคณะ เป็นเกียรติที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอต้อนรับจากใจจริง และขอขอบคุณ ที่มาร่วมหารือข้อราชการ ตอบข้อซักถาม ให้ที่ประชุมได้รับทราบในวันนี้

ขอนำเรียน ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง และคณะ ให้ทราบว่า การประชุมในวันนี้มีหลายหน่วยงานของส่วนราชการตำรวจ เข้าร่วมประชุมด้วย เป็นการนำข้อราชการ ผลการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน มาแจ้งให้แต่ละหน่วยทราบ เป็นขั้นตอนในลำดับต่อไป

**ที่ประชุม**

**รับทราบ**

## ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

เลขานุการ ๑ รายงานการประชุมบริหาร ภ.จว.ระนอง และหน่วยข้างเคียง ครั้งที่ ๑๒/๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ภ.จว.ระนอง ซึ่ง ฝ่ายเลขานุการ ๑ ได้มีหนังสือ ส่งร่างรายงานการประชุม ๑ แจกเวียนให้ทุกหน่วยเพื่อพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว หากหน่วยใดขอแก้ไขรายงานการประชุม โปรดแจ้งฝ่ายเลขานุการ ๑ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป หากไม่มีแก้ไข ถือเป็นมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

ประธาน ๑ ขอให้หน่วยสนับสนุนการปฏิบัติ ตรวจสอบรายงานการประชุมบริหาร ๑ ของแต่ละเดือนที่ผ่านมาจาก web site ของ ภ.จว.ระนอง หรือทาง E - mail ของแต่ละหน่วยงาน แล้วนำมาเข้าร่วมประชุมครั้งต่อไปด้วย

ที่ประชุม รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม ๑

## ระเบียบวาระที่ ๓ ดำรวจหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติ รายงานผลการปฏิบัติ และสรุปปัญหา

### ข้อขัดข้อง

เลขานุการ ๑ ได้รับเกียรติจาก คุณทรงศิริ มุสิกะ ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง คุณอรชร จิระพันธ์ รอง ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง และ คุณศาริรัตน์ สุขสวัสดิ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในวันนี้เพื่อเป็นการหารือตาม พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ๑ เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายตำรวจ กับสำนักงานคุมประพฤติ ๑ ขออนุญาต ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง และคณะ ได้กรุณาให้ความรู้ และข้อเสนอแนะ แก่ข้าราชการตำรวจ ขอเรียนเชิญ

### ๑. สำนักคุมประพฤติจังหวัดระนอง

#### น.ส.ทรงศิริ มุสิกะ ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง

มาดำรงตำแหน่งที่นี้ ๒ ปีแล้ว ขอขอบคุณท่าน ผบ.ภ.จว.ระนอง ที่ให้โอกาสมาพูดคุยหารือ ขอราชการ เนื่องจาก สำนักคุมประพฤติ ๑ เป็นหน่วยงานที่อยู่ใน กระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีหน้าที่หลักในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่ไม่ต้องติดคุก ภายใต้เงื่อนไขการคุมประพฤติ ตาม พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งกฎหมายฟื้นฟูดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ ดัดขัดในเรื่องข้อกำหนด วิธีปฏิบัติ ดัดขัดในหลาย ๆ เรื่อง เช่นแต่เดิม พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ๑ วัตถุประสงค์หลัก คือเน้นเอาผู้เสพ ๑ ผู้ติดยา ๑ ที่ไม่สมัครใจเดินไปบำบัดรักษาที่โรงพยาบาล นำมาเข้าสู่ระบบบังคับบำบัดใน ๔ ฐานความผิด ได้แก่ เสพอย่างเดียว เสพและมีไว้ครอบครองเพื่อเสพ เสพเพื่อจำหน่าย และเสพและจำหน่ายตามปริมาณที่ กฎหมายกำหนดตอนที่ดำเนินการตาม พรบ.ใหม่ ๆ เมื่ออนุกรรมการวินิจฉัย ให้ ผู้เสพ ๑ ผู้ติดยา ๑ ไปเข้ารับการบำบัดรักษา ไม่ว่าจะรักษาแบบไม่ควบคุมตัว ตามโปรแกรมของโรงพยาบาล หลักสูตร ๔ เดือน โปรแกรมของ สำนักงานคุมประพฤติ ๑ หลักสูตร ๖ เดือน หรือส่งไปแบบควบคุมตัวตามค่ายทหารในจังหวัดต่าง ๆ ที่รับเป็นหน่วยบำบัด หลักสูตร ๔ เดือน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฟื้นฟู ตามที่อนุกรรมการฟื้นฟู ๑ ถ้าบำบัดรักษาไม่ครบถ้วน อนุกรรมการ ๑ จะวินิจฉัยว่า ผลการบำบัดไม่เป็นที่พอใจ และให้แจ้ง พงส. หรือ พนักงานอัยการ ทราบ เพื่อที่จะนำมาฟ้องเป็นคดีปกติต่อไป เมื่อดำเนินการใหม่ ๆ หลาย ๆ หน่วยงาน ยังสับสน เวลาคืนตัวส่วนใหญ่ ศาลจะรับฟ้อง

บำบัดรักษาไม่ครบตามหลักสูตรก็จะรับฟ้อง มาระยะหลังมีคำพิพากษาศาลฎีกาออกมาเรื่อย ๆ ถ้ามีการบำบัดไม่ครบตามหลักสูตรที่อนุกรรมการกำหนดไว้ อัยการนำตัวไปฟ้อง ศาลจะไม่รับฟ้อง ศาลจะตีสำนวนกลับมา อัยการ ซึ่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการ ฯ จะแจ้งให้ สำนักงานคุมประพฤติ ฯ ทราบ ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติ ฯ จะนำเข้าที่ประชุม ต้องไปตามตัวมาเพื่อบำบัดฟื้นฟูให้ครบตามหลักสูตร ซึ่งในทางปฏิบัติจริง ๆ การตามตัวผู้ที่หนีการบำบัดรักษา จะตามตัวยากมาก ซึ่ง กฎหมายตาม พรบ.ฟื้นฟู ฯ จะให้อำนาจพนักงานคุมประพฤติในการดำเนินการติดตาม โดยไม่ต้องไปขออนุญาตที่ศาล แต่เนื่องจาก สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง มีข้อจำกัดเนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มีจำนวนน้อย จึงประสานขอความร่วมมือกับฝ่ายตำรวจ ในการขอกำลังสนับสนุน ช่วยสำนักงานคุมประพฤติ ฯ ในการติดตาม ผู้เข้ารับการฟื้นฟูมาเข้ารับการบำบัดให้ครบถ้วนตามหลักสูตร

ในวันนี้จะนำข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานมาหารือ กับทางฝ่ายตำรวจ กรณีข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานตาม พรบ.ฟื้นฟู ฯ จะมีข้อยุติ วิธีแก้ปัญหา ไปในทางใดได้ดีที่สุด

ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมอีก ๒ ท่านแนะนำตัว

#### น.ส.อรชร จิระพันธ์ รอง ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง

เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ชื่อ น.ส.อรชร จิระพันธ์ ตำแหน่ง รอง ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง มาปฏิบัติหน้าที่เมื่อประมาณปลายปี พ.ศ.๒๕๕๘ ยินดีที่ได้รู้จัก และขอความร่วมมือจากทุกท่านเมื่อไปประสานการจับกุม

#### นางคาริรัตน์ สุขสวัสดิ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ

เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ชื่อ นางคาริรัตน์ สุขสวัสดิ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากิจกรรมชุมชนและแผนงาน ในส่วนที่ประสานงานคือ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดระหว่าง สตช.และกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค.๕๙ ยินดีให้ความร่วมมือ

#### ประธาน ฯ

ที่เชิญสำนักงานคุมประพฤติ ฯ มาร่วมประชุมในวันนี้ สาเหตุสืบเนื่องมาจากได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้ ถึงปัญหาการปฏิบัติงาน คือปัญหาการติดตามตัวผู้เสพ ฯ จึงเชิญมาเพื่อแจ้งให้ทุก สภ.ได้รับทราบว่า สำนักงานคุมประพฤติ ฯ มีเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง การนำเข้าสู่กระบวนการที่จะนำเข้าสู่ศาลได้ โดยการที่ สำนักงานคุมประพฤติ ฯ รายงานว่าผู้เสพ ฯ รายนี้มีความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์ เราสามารถนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้

หน.สภ. เมื่อ สำนักงานคุมประพฤติ ฯ ไปร้องขอ ให้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ๑๐๐%

#### ที่ประชุม

รับทราบ

#### น.ส.ทรงศิริ มุสิกะ ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม วันที่ ๓๑ ส.ค.๕๙ โดยมี พ.ต.อ.ณรงค์ เสวตนันท์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงนามร่วมกับ พล.ต.ต.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. บันทึกข้อตกลงดังกล่าวเพื่อให้

ผู้กระทำผิดมีโอกาสทำงานบริการสังคมตามเงื่อนไขที่ศาลสั่งคุมประพฤติ และได้เรียนรู้การสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้กับตนเอง รวมทั้งฝึกความมีวินัยและความรับผิดชอบอันนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น โดยการให้สำนักงานคุมประพฤติ ฯ ทั่วประเทศจัดส่งผู้กระทำผิด ที่อยู่ในความดูแลของ สำนักงานคุมประพฤติ ฯ ที่ศาลมีเงื่อนไขในเรื่อง การทำงานบริการสังคม การบำเพ็ญประโยชน์

วันนี้จึงมาขอหารือกับทุก สภ.ว่ากิจกรรมใดบ้าง ที่ สภ.สามารถรองรับผู้กระทำผิด ของสำนักงานคุมประพฤติ ฯ สามารถไปทำงานที่ สภ. ในกิจกรรมดังต่อไปนี้ ได้บ้าง การสนับสนุนวิทยากรเกี่ยวกับกฎหมาย การจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หรือการส่งตัวผู้ถูกคุมความประพฤติไปฝึกอาสาจราจร เพื่อช่วยงานตำรวจจราจร

#### นางสาวริรัตน์ สุขสวัสดิ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ

แนวทางตามข้อตกลง มีความร่วมมือกันในการสนับสนุนวิทยากร การช่วยกำกับดูแลผู้ถูกคุมประพฤติไปทำงานบริการสังคม ในพื้นที่ งานประชาสัมพันธ์ งานชุมชนสัมพันธ์ การสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม การรณรงค์เรื่องการจราจรในเทศกาลต่าง ๆ

ขอสอบถาม จะให้สำนักงานคุมประพฤติ ฯ ร่วมงานในลักษณะใดบ้าง

#### ประธาน ฯ

ในส่วนนี้ เมื่อมีการกิจจะให้ ทน.สภ.ประสาน สำนักงานคุมประพฤติ ฯ

#### น.ส.ทรงศิริ มุสิกะ ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง

ข้อหารือ/ประสานความร่วมมือในการดำเนินงานตาม พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนี้

๑. ประสานจับกุมผู้ไม่เข้ารับการฟื้นฟู ฯ/ ผู้ถูกคุมความประพฤติผิดเงื่อนไขและศาลออกหมายจับเพื่อการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด (กรณีส่งรายชื่อให้ สภ.)

๒. การติดตามจับกุมตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์/ผู้เข้ารับการฟื้นฟู ฯ กรณีต้องตามมาตรา ๒๔ แห่ง พรบ.ฟื้นฟูฯ

๓. กรณีผลการฟื้นฟู ฯ ไม่เป็นที่พอใจและแจ้ง พงส.เพื่อดำเนินคดีต่อไปตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่ง พรบ.ฟื้นฟู ฯ (กรณีผู้เข้ารับการฟื้นฟู ฯ ไม่มาพบพนักงานคุมประพฤติตามนัด)

๔. เมื่อเดือนที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจาก ผกก.สภ.ราชกรูด ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฯ ในการติดตามจับตัวผู้ฟื้นฟู ฯ ที่บ้าน นำส่งค่ายทหารที่ จว.สุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

๕. ขออนุญาต ประสาน ตม.จว.ระนอง กรณีผู้เข้ารับการฟื้นฟู ฯ ผู้เสพ ฯ ผู้ติด ฯ คนที่กระทำผิดศาลสั่งคุมประพฤติ เป็นชาวเมียนมา ซึ่งจะมีชื่อคล้ายกันมาก ไม่มีนามสกุล โอกาสที่จะไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสูง สำนักคุมประพฤติ ฯ จะเข้าไปตรวจสอบที่ ตม.ให้รู้ว่าเป็นคน ฯ เดียวกันกับผู้กระทำผิด เดินทางเข้า – ออก ระนอง – เกาะสอง สามารถทำได้หรือไม่ และกรณีที่เข้ามาโดยผิดกฎหมาย สามารถนำรูปถ่ายไปตรวจสอบที่ ตม.ได้หรือไม่

#### พ.ต.ท.ชิตีพัทธ์ ยางสวย สว.ตม.จว.ระนอง แทน ผกก.ตม.จว.ระนอง

๑. การเดินทางเข้า – ออกในระบบสารสนเทศของ ตม. เอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้า – ออก มี ๒ ประเภท คือ หนังสือเดินทาง และบัตรผ่านแดน/บัตรผ่านแดนชั่วคราว ซึ่งถูกบันทึกโดยระบบ สามารถเรียกดูได้

๒. กรณีมีแต่ชื่อ ไม่มีเลขหนังสือเดินทาง ระบบฐานข้อมูลไม่สามารถตรวจสอบได้
  ๓. การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ข้อมูลที่ ตม.จะไม่มีในระบบ เพราะ ตม.ตรวจเฉพาะที่กฎหมายอนุญาตให้ตรวจ ได้แก่หนังสือเดินทาง และบัตรผ่านแดน/บัตรผ่านแดนชั่วคราว เข้าทางช่องทางอนุญาต ๔ ช่องทางจุดตรวจของระนอง ช่องทางธรรมชาติไม่สามารถตรวจสอบได้
- แต่หากประสานเป็นเอกสาร นำรูปภาพ เพื่อฝากให้งานตรวจบุคคลและยานพาหนะ เป็นข้อมูล หากตรวจพบหน้าตาแบบนี้ จะได้แจ้งสืบ ๆ และประสานสำนักคุมประพฤติ ๆ ได้

**น.ส.ทรงศิริ มุสิกะ ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง**

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. ได้รับมอบหมายให้เป็นเลขานุการ ในการประชุมกองทุนยุติธรรม ขออนุญาตออกจากห้องประชุมก่อนเวลา

ขอขอบพระคุณ ที่ให้โอกาสสำนักงานคุมประพฤติ ๆ เข้าร่วมประชุมในวันนี้

**๒. พ.ต.ท.ชิตีพัทธ์ ยางสวย สว.ตม.จว.ระนอง แทน ผกก.ตม.จว.ระนอง**

เป็นผู้แทน พ.ต.อ.ประเสริฐ วิจิตรทัศนาศนา ผกก.ตม.จว.ระนอง ติดตามกิจกรรมรับบริการตรวจจากรอง ผบช.สตม. และ ผบก.ตม.๖ สรุปผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ ม.ค.๖๐ ประกอบการฉาย Power Point ดังนี้

๑. รายงานสถิติการเดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักรของคนต่างด้าว (แยกตามสัญชาติ)/ เรียงลำดับ ๑๐ สัญชาติ เดินทางเข้าสูงสุด คือ เมียนมา ออก ๔๑๘/เข้า ๖๑๙ ราย รวมเดินทางเข้า จำนวน ๑,๙๑๑ เดินทางออก จำนวน ๑,๖๖๔ ราย
๒. สถิติการเดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร โดยใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass) (มี ๒ สัญชาติ คือ ไทย และเมียนมา) สัญชาติไทย เดินทางเข้า ๑๔,๖๘๒/เดินทางออก ๑๒,๒๑๗ และสัญชาติเมียนมา เดินทางเข้า ๑๔,๑๐๒/เดินทางออก ๑๑,๒๘๕
๓. สถิติการแจ้งที่พักอาศัย พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ตาม ม.๓๘ รับแจ้ง ๑๒ สัญชาติ อันดับ ๑ คือ เยอรมัน จำนวน ๑๗๐ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๖๘
๔. สถิติการผลักดันและส่งกลับคนต่างด้าว ช่องทาง จว.ระนอง - เกาะสอง เมียนมา จำนวน ๙๖, กก.๓ บก.สส.สตม. จำนวน ๑ ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน ๙๗ ราย
๕. สถิติการรับตัวผู้ต้องหาจาก สภ.ต่าง ๆ ในพื้นที่ จว.ระนอง จำนวน ๔ ราย
๖. กลุ่มชาวโรฮีนจา/อุยกูร์/บังกลาเทศ ที่อยู่ในการควบคุมของ ตม.จว.ระนอง รวมจำนวน ๒๗ ราย แยกเป็นชาย ๒๒ คน หญิง ๕ คน
๗. สถิติผลการจับกุมผู้กระทำความผิดในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๓ ราย ดังนี้
  - ๑) เมื่อวันที่ ๒ ม.ค.๕๙ จับกุมนายธวัชชัย เด็กหลี ข้าราชการร่วมกันผลิตและมียาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชา) ไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต, ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชา) ไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต และร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต สถานที่เกิดเหตุ บริเวณท่าเทียบเรือแกรนด์อันดามัน หมู่ที่ ๕ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จว.ระนอง
  - ๒) เมื่อวันที่ ๓ ม.ค.๖๐ จับกุม นายธนเทพ คงพิพัฒน์ หรือนายเสกข์ คงพิพัฒน์ (ชื่อ - ชื่อสกุลเดิม) ข้อหา ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน สถานที่เกิดเหตุ บริเวณท่าเทียบเรือแกรนด์อันดามัน หมู่ที่ ๕ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จว.ระนอง

๓) เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๐ จับกุม นายวรวรรณ อำนวยผล ข้าหา ลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างหรือที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้าง, ปลอมและใช้เอกสารสิทธิ์ปลอม สถานที่เกิดเหตุ บริเวณท่าเทียบเรือแกรนด์อันทามัน หมู่ที่ ๕ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จว.ระนอง

จับกุมบุคคลตามหมายจับ ๓ หมายจับ การพัฒนาระบบเทคโนโลยี ของ สตม.โดยใส่เลข ๑๓ หลัก สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น ระบบเทคโนโลยี ของ สตม.สามารถ สนับสนุนภารกิจตามหมายจับ ของ สภ.ต่าง ๆ ได้

ขอขอบคุณ ผกก.สภ.สุขสำราญ และ นพพ.ประสานตามจับชาวเมียนมา ใช้หนังสือเดินทางปลอม ขยายผลจนสามารถจับคนทำหนังสือเดินทางปลอมได้ด้วย

**ประธาน ฯ** ขอขอบคุณ ตม.จว.ระนอง การปลอมหนังสือเดินทางอย่างไร

**พ.ต.ท.ชิตีพัทธ์ ยางสวย สว.ตม.จว.ระนอง**

การปลอมหนังสือเดินทาง ทำจากคนไทยในระนอง โดยการใช้น้ำมันรอนสันรดด้านหลังพลาสติกจะลอก แล้วเปลี่ยนรูปใหม่เข้าไปแทนที่ แต่จะสังเกตได้ง่ายเพราะจะเกิดฟองอากาศ เมื่อสอบถามชื่อตามหนังสือเดินทางก็ตอบไม่ถูก

**ที่ประชุม** รับทราบ

**๒. ร.ต.ท.สมบัติ ริกนุ่น รอง สว.(อก.) พฐ.จว.ระนอง**

สรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ดังนี้

๑. งานยาเสพติด รับผิดชอบพิสูจน์ จำนวน ๑๒ คดี แยกเป็นรายเล็ก ๘ คดี, รายใหญ่ ๔ คดี
๒. งานทะเบียนประวัติอาชญากร ได้ตรวจสอบประวัติทั้งหมด ๒๑๐ ราย
  - พิมพ์นิ้วมือ จำนวน ๒๐ ราย
  - ตรวจสอบประวัติขออนุญาตเพื่อสมัครงาน จำนวน ๘๒ ราย
  - ตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาศาลแขวง จำนวน ๘๑ ราย
  - ตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาและ (CDOS) จำนวน ๒๐ ราย
  - ตรวจสอบอื่น ๆ จำนวน ๗ ราย
๓. ไม่พบปัญหาข้อขัดข้อง

**ที่ประชุม** รับทราบ

**๓. ร.ต.อ.หญิง กชกร รัตนสมบุญ รอง สว.กก.๔ บก.ส.๑**

มาแทน เนื่องจาก สว.๑ มีประชุม ทางไกลผ่านจอภาพ ณ ที่ตั้ง ไม่มีสถานการณ์ข่าวสำคัญในพื้นที่แต่อย่างใด

**ที่ประชุม** รับทราบ

**๔. ร.ต.อ.คมศักดิ์ ขุนทอง ผบ.หมวด ตชด.ที่ ๔๑๕**

สรุปผลการปฏิบัติ ประกอบการฉาย Power point ดังนี้

๑. งานด้านการปราบปรามยาเสพติด จับกุม ๔ ครั้ง ผู้ต้องหา ๔ คน ของกลางยาบ้า จำนวน ๑๔๒ เม็ด, พืชกระท่อม ๗๐ กรัม, น้ำต้มพืชกระท่อม ๒๐๐ มิลลิลิตร และรถยนต์ ๒ คัน
๒. งานด้านการปราบปรามบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ร่วมผลักดันต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ๓ ครั้ง จำนวน ๔๖ คน (ชาย ๓๖ คน, หญิง ๒๐ คน)

๓. งานด้านปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๐ ชฝต.๔๑๐๙ ร่วมกับ จนท.หลายฝ่าย ตรวจยึดพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก เนื้อที่ ๖๘-๓-๔๘ ไร่ บริเวณ ม.๗ ต.ราชกรูด อ.เมือง จว.ระนอง

๔. ด้านการปราบปรามอาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด เมื่อวันที่ ๘ ม.ค.๖๐ ชฝต. ๔๑๐๔ จับกุมนายวิพล กรีไกรนุช อายุ ๑๙ ปี พร้อมของกลาง อาวุธปืนลูกซอง ไทยประดิษฐ์ ๑ กระบอก กระสุนปืนลูกซอง เบอร์ ๑๒ จำนวน ๑ นัด

๕. ด้านการปราบปรามการโจรกรรมรถ จำนวน ๑ ครั้ง/พบรถยนต์กระบะ ๑ คันคืน เจ้าของ แจ้งความที่ สภ.เมืองระนอง

๖. การกักการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จว.ชุมพร และ ระนอง

๗. ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องแต่อย่างใด

#### ประธาน ฯ

กำชับ ตำรวจน้ำระนอง การกักการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ต้องรายงานให้ฝ่ายปกครอง จว.ระนอง ทราบด้วย

การผลักดันแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ขอให้ ตม.จว.ระนอง อธิบาย

#### พ.ต.ท.ชิตีพัทธ์ ยางสวย สว.ตม.จว.ระนอง

พาหนะในการผลักดัน คือ เรือ ใช้ พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ตามมาตรา ๕๕ การผลักดัน มีผู้รับเหมาเรือ ไปส่งกลางน้ำ เจ้าของเรือถ้ายรุปรว่าถึงฝั่ง เป็นการจบภารกิจ เนื่องจากเงื่อนไขทางทะเล

บางส่วนก็ยังมีลักลอบกลับเข้ามาอีก บางส่วนก็ไปทำบัตรผ่านแดนเข้ามาใหม่

#### พ.ต.อ.วีรวัฒน์ จันทรวิจิตร รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง

ชาวเมียนมาที่มีประวัติลักทรัพย์ หรือยาเสพติด เมื่อทำบัตรผ่านแดนใหม่ สามารถตรวจสอบได้หรือไม่

#### พ.ต.ท.ชิตีพัทธ์ ยางสวย สว.ตม.จว.ระนอง

ระบบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (E - fingerprint) เมื่อส่งตัวบุคคลพันโทฯ เจ้าหน้าที่ห้องกัก จะบันทึกในระบบ E - fingerprint บางแห่งที่ระบบเชื่อมโยงแล้ว สามารถตรวจสอบได้ แต่ของ ด้าน ตม.จว.ระนอง ระบบยังไม่สมบูรณ์

การเปิดจุดผ่านแดนถาวร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ของระนอง มี ๑ จุด ช่องทางอนุญาต ๔ ช่องทาง เอกสารที่ใช้เข้าเมืองคือ หนังสือเดินทาง แต่ประเทศที่มีพรมแดนติดกับเรา ตาม พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๓ (๒) ยกเว้นไม่ต้องมีหนังสือเดินทาง แต่ใช้บัตรผ่านแดน ในสามารถอยู่ได้ในเขตพื้นที่ อ.เมืองระนอง เท่านั้น

บัตรผ่านแดนชั่วคราว ของเมียนมา ซึ่ง ตม.เมียนมา จะออกให้เป็นบัตรสีฟ้า แผ่นเดียว ปรากฏ เลขที่ของบัตรผ่านแดน ชื่อ ชื่อสกุล อายุ สัญชาติ ใช้เข้า - ออก ได้เพียงครั้งเดียว เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ยื่น ตม.ตาม พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๘ เพื่อบันทึกข้อมูล เป็นระบบสากล อนุญาตให้เข้าเมือง อยู่ได้ ๗ วัน ส่วนบัตรผ่านแดน เล่มสีน้ำเงิน ลักษณะคล้ายหนังสือเดินทาง อนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกิน ๒ สัปดาห์

ที่ประชุม

รับทราบ

/ที่ประชุม...

๕. ร.ต.ท.อภิวัฒน์ เสทระนะ รอง สว.ส.ร.น.๑ กก.๘ บก.ร.น.

สรุปผลการปฏิบัติ ประกอบการฉาย Power point ดังนี้

๑. **ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม**

๑) ตรวจเรือประมง จำนวน ๒๒ ลำ, ตรวจเรือประมงร่วมกับ PIPO จำนวน ๖๓๘ ลำ, ตรวจเรือท่องเที่ยว/บรรทุกคนโดยสาร จำนวน ๓๙๐ ลำ, ตรวจท่าเทียบเรือท่องเที่ยว จำนวน ๑๐๒ ท่า

๒) เรือ ตรวจการณ์ ๕๔๐ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำเรือ ออกลาดตระเวนปราบปราม การกระทำผิดเกี่ยวกับการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยมิได้รับอนุญาตของคนต่างด้าว และกลุ่มผู้อพยพชาวโรฮิงจา การปราบปรามการค้ามนุษย์ การลักลอบนำสินค้าที่มีได้เสียภาษีและ ยาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักร ตลอดจนการกระทำผิดอาญาอื่น ๆ บริเวณคลองระนอง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จว.ระนอง ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทำผิด

๓) เรือ ร.น.๖๓ และ เรือ ร.น.๓๒ พร้อมตำรวจประจำเรือออกตรวจสอบพื้นที่ รับผิดชอบบริเวณ ปากร่องน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จว.ระนอง เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมใน พื้นที่ การกระทำความผิดการค้ามนุษย์ในเรือประมง และการกระทำผิดกฎหมายในด้านต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทำความผิด

๔) เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดสืบสวน ส.ร.น.๑ กก.๘ บก.ร.น. ออกติดตามทำประวัติข้อมูล ผู้ต้องหาพันโทชคดีเข้มขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่รับผิดชอบ จว.ระนอง

๕) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ

- เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค.๕๙ ข้าราชการตำรวจ ส.ร.น.๑ กก. ๘ บก.ร.น. ร่วมบูรณา การร่วมกับ เจ้าท่าระนอง ตรวจเรือประมงกระทำผิดกฎหมาย ตรวจการค้ามนุษย์ในเรือประมง ไม่ พบการกระทำผิด

- เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค. ๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. นายจตุพนธ์ ปิยมปุตรระ มวจ.ระนอง เป็นหัวหน้าชุด ร่วมบูรณาการกับหน่วยราชการในพื้นที่ ตรวจเรือประมงในพื้นที่

- เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ พ.ต.ท.กมลศักดิ์ วันประดุง สว.ส.ร.น.๑ กก.๘ บก.ร.น. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การ ต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกของเรือประมง จว.ระนอง รวมทั้งการตรวจเยี่ยม การนำเข้าสัตว์น้ำบริเวณท่าเทียบเรือของ องค์การสะพานปลา จากผู้แทนจากคณะสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย คณะศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และคณะนายทหารเรือทัพ ภาคที่ ๓ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๖) ผลการปฏิบัติงานปราบปรามอาชญากรรม

- พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา การเดินเรือในน่านน้ำไทย ๑/๑, คนเข้าเมือง ๒/๒, ยาเสพติด ๔/๔, อาวุธปืน ๑ / ๑

- ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ลักทรัพย์ ๑/๑, ฉ้อโกง ๑/๑, ทำร้าย ร่างกาย ๑/๑

๗) ผลการจับกุมยาเสพติด ยาบ้า ๒ ราย/๒ คน, พืชกระท่อม ๒ ราย/๒ คน

/๗) ผลการจับกุม...

๘) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานข้างเคียง จับกุมผู้กระทำความผิด ตามภาพถ่าย

๙) การปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยประชาชนทั่วทั้งเทศกาลคริสมาสต์และเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐

๑๐) เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ร่วมผลักดันแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายออกไปจากราชอาณาจักรในช่องทางธรรมชาติ ณ บริเวณท่าเทียบเรือสุลกากร บ้านเขานางหงส์ ม.๕ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง โดยพาหนะเรือยนต์หางยาว จำนวน ๖ ครั้ง เป็นชาวพม่า ๒๙๐ ราย

ที่ประชุม

รับทราบ

**๖. ร.ต.ท.สรวิชัย คุ้มบัว รอง สว.ส.ทท.๑ กก.๕ บก.ทท.**

สรุปผลการปฏิบัติ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ ม.ค.๖๐ ประกอบการฉาย Power point ดังนี้

๑. ผลการจับกุม จำนวน ๒ ราย โดยกล่าวหาว่า เป็นบุคคลต่างด้าวออกนอกพื้นที่ ไม่แจ้งต่อนายทะเบียน

๒. ด้านงานบริการ โกล่เกลี่ยทำความเข้าใจกันระหว่างนักท่องเที่ยวเวียดนามกับรถตู้โดยสาร ให้มีความเข้าใจตรงกัน เรื่องค่าโดยสาร

๒. ด้านการป้องกันปราบปราม ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระนอง, ท่าเรือเทศบาลปากน้ำ (เกาะช้าง - เกาะพยาม), ท่าเรือแกรนด์อันดามัน และจุดตรวจต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน ฯ

ขอขอบคุณที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ ดูแลอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่

ฝาก หน.สภ.การทำงานให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมภาพถ่าย

ประธาน ฯ

ท่านใดจะประสาน กับ หน่วยสนับสนุนการปฏิบัติอีกหรือไม่ หากไม่มีจะได้เชิญหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติกลับไปปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และขอขอบคุณหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติทุกท่านที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้

ที่ประชุม

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติ แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ปัญหาข้อขัดข้อง**

**๔.๑ รายงานสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม**

**พ.ต.ต.วรุฒ สาเหล็กม สว.ผอ.๒ ภ.จว.ระนอง**

สรุปสถานภาพอาชญากรรม มกราคม ๕๙ เปรียบเทียบกับ มกราคม ๖๐

๑. คดีที่รับคำร้องทุกข์ ม.ค.๖๐ รวม ๙ สภ. มีทั้งสิ้น ๑๓๗ คดี จับกุมได้ ๑๒๔ คดี ผลการปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๑

๒. คดีอาญากลุ่มที่ ๑ เปรียบเทียบ ม.ค.๕๙ กับ ม.ค.๖๐ รับแจ้ง ๒ ราย จับกุม ๒ ราย ผลการปฏิบัติร้อยละ ๑๐๐ (ผ่าน) รับแจ้งลดลง ๔ ราย

๒.๑ เปรียบเทียบการรับแจ้ง ราย สภ. เดือน ม.ค.๖๐

สภ.ที่รับแจ้งเพิ่มขึ้น ได้แก่ สภ.ปากจั่น

/สภ.ที่รับแจ้งเพิ่มขึ้น...

สภ.ที่รับแจ้งลดลง ได้แก่ สภ.เมืองระนอง, ราชกรูด, กะเปอร์, บางแก้ว

๒.๒ เปรียบเทียบผลการปฏิบัติ ราย สภ.

สภ.ที่จับกุมบรรลุเป้า ได้แก่ สภ.ราชกรูด, ปากจั่น

๒.๓ ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา, ข้อหาข่มขืนกระทำชำเรา ไม่มีการรับแจ้ง

๒.๔ ข้อหาพยายามฆ่า รับแจ้ง ๑ ราย, จับกุม ๑ ราย เกิดในพื้นที่ สภ.ปากจั่น

๒.๕ ข้อหาทำร้ายร่างกาย รับแจ้ง ๑ ราย ลดลง ๒ ราย เกิดในพื้นที่ สภ.ราชกรูด

๓. คดีกลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ รับแจ้ง ๖ ราย รับแจ้งลดลง ๘ ราย ไม่ผ่าน

๓.๑ เปรียบเทียบแจ้งเพิ่มขึ้น

สภ.ที่รับแจ้งลดลง ได้แก่ สภ.เมืองระนอง, ปากน้ำ, กะเปอร์, ละอุ่น, กระบุรี

๓.๒ เปรียบเทียบผลการปฏิบัติราย สภ.

สภ.ที่จับกุมไม่บรรลุเป้า ได้แก่ สภ.เมืองระนอง, ปากน้ำ, กระบุรี

๓.๓ คดีปล้นทรัพย์, คดีชิงทรัพย์, คดีวิ่งราวทรัพย์, ข้อหาโจรกรรมรถยนต์, ไม่มีการรับแจ้ง

๓.๔ คดีลักทรัพย์ รับแจ้ง ๔ ราย/จับกุม ๐ ราย/รับแจ้งลดลง ๔ ราย เกิดในพื้นที่ สภ.ปากน้ำ ๑ ราย, สภ.เมืองระนอง ๒ ราย, สภ.กระบุรี ๑ ราย

๓.๕ ข้อหาโจรกรรมรถจักรยานยนต์ รับแจ้ง ๒ ราย/จับกุม ๐ ราย/ลดลง ๑ ราย เกิดในพื้นที่ สภ.เมืองระนอง ๒ ราย

๔. คดีอาญากลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ ยังไม่มีการรับแจ้งแต่อย่างใด

๕. คดีอาญากลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

จับกุม ๑๒๓ ราย ผู้ต้องหา ๑๓๗ คน จับกุมลดลง ๗๖ ราย สภ.ที่จับกุมมากที่สุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ สภ.เมืองระนอง ๕๔ ราย/๖๑ คน, สภ.ราชกรูด ๑๓ ราย/๑๓ คน, สภ.ปากน้ำ ๑๒ ราย/๑๒ คน

๕.๑ คดียาเสพติด จับกุม ๘๓ ราย ผู้ต้องหา ๘๓ คน จับกุมลดลง ๕๐ ราย สภ.ที่จับกุมมากที่สุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ สภ.เมืองระนอง ๔๘ ราย, สภ.ราชกรูด ๑๐ ราย, สภ.ปากน้ำ ๘ ราย

๕.๒ คดีอาวุธปืนและวัตถุระเบิด จับกุม ๔ ราย ผู้ต้องหา ๔ คน จับกุมลดลง ๓ ราย สภ.ที่จับกุมมากที่สุด ๓ ลำดับแรก ได้แก่ สภ.เมืองระนอง ๒ ราย, สภ.ปากจั่น ๒ ราย

#### ประธาน ฯ

กำชับ หน.สภ. เรื่องรทหาย ทุกคนต้องรับผิดชอบ เพราะถือว่าไม่ใส่ใจ ผบก.ฯ. ได้รับแจ้งว่ามีรทหายไม่ต่ำกว่า ๕ คัน แต่ในสถิติกลับไม่ถึง กลับไปดูสมุดของ ร้อยเวร ฯ หากพบแจ้งสายสืบไปตาม รายงาน ผบก.ฯ ทราบด้วย

#### ๔.๒ ผอ.๑ - ๗ ภ.จว.ระนอง

#### ๑. พ.ต.ท.หญิง ศุภลักษณ์ อ่วมทอง สว.ผอ.๖ ภ.จว.ระนอง

มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. สรุปยอดผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือนแรก ดังนี้

สังกัด	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ
			/สังกัด...

สภ.เมืองระนอง	๑๕๗,๔๕๐.๐๐	๙๓,๘๒๔.๖๖	๖๓,๖๒๕.๓๔
สภ.ปากน้ำ	๘๑,๓๕๐.๐๐	๗๗,๙๐๕.๘๔	๓,๔๔๔.๑๖
สภ.ราชกรูด	๔๑,๗๕๐.๐๐	๒๘,๕๓๑.๕๘	๑๓,๒๑๘.๔๒
สภ.กะเปอร์	๖๘,๑๕๐.๐๐	๓๔,๘๒๘.๕๔	๓๓,๓๒๑.๔๖
สภ.สุขสำราญ	๔๑,๗๕๐.๐๐	๒๔,๕๐๓.๘๔	๑๗,๒๔๖.๑๖
สภ.ละอุ่น	๔๒,๐๕๐.๐๐	๒๙,๘๐๖.๐๕	๑๒,๒๔๓.๙๕
สภ.บางแก้ว	๒๐,๖๕๐.๐๐	๑๙,๒๔๔.๒๐	๑,๔๐๕.๘๐
สภ.กระบุรี	๖๕,๗๕๐.๐๐	๖๔,๐๒๖.๐๙	๑,๗๒๓.๙๑
สภ.ปากจั่น	๔๘,๔๕๐.๐๐	๒๙,๑๗๙.๘๖	๑๙,๒๗๐.๑๔

ส่วนรายละเอียดผลการเบิกจ่าย จะมีหนังสือแจ้งให้ สภ.ทราบอีกครั้งหนึ่ง

**ที่ประชุม**

**รับทราบ**

**๒. ร.ต.ท.หญิง อนุชนินทร์ จินดา รอง สว.๖ แทน สว.ผอ.๓ ภ.จว.ระนอง**

**มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้**

๑. ตารางกำหนดการออกตรวจติดตามประเมินผล ดังนี้

- วันที่ ๒๓ ม.ค.๖๐ ตรวจ สภ.สุขสำราญ, กะเปอร์, ราชกรูด
- วันที่ ๒๕ ม.ค.๖๐ ตรวจ สภ.ปากจั่น, กระบุรี, บางแก้ว
- วันที่ ๓๐ ม.ค.๖๐ ตรวจ สภ.ละอุ่น, ปากน้ำ, เมืองระนอง

๒. แนวทางการตรวจสอบ การปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม ได้แก่ ห้องปฏิบัติสายตรวจ, ข้อมูลท้องถิ่น, รายละเอียดของแต่ละคดี, การอบรมปล่อยแถวสายตรวจ, สมุดควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของสายตรวจ, ห้องควบคุม, การตรวจตู้แดง, เข็มเย็บประชาชน สายละ ๒ บ้าน, ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ, ผลการปฏิบัติของ ชมส., ตู้ยาม ที่พักสายตรวจ, การจัดทำแผนผังกล้อง CCTV, จัดทำคำสั่ง นโยบาย แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงาน ปป.

**ประธาน ๖**

เจ้าหน้าที่ แต่ละ ผอ.ต้องรับรู้งานร่วมกัน ต้องช่วยกันทำงาน ต้องสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้

**ที่ประชุม**

**รับทราบ**

**๓. พ.ต.ท.พนมกร แก้วบรรจง สว.ผอ.๔ ภ.จว.ระนอง**

**มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้**

๑. ประสานไปที่ บก.ทท.เรื่องรถที่จะได้รับ จำนวน ๒ คัน คาดว่าน่าจะได้รับประมาณเดือน ก.พ.๖๐

๒. การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประดับบริเวณด้านหน้าสถานที่ทำการ ในห้องประชุม และประดับโต๊ะหมู่บูชาประดับตามความเหมาะสม พร้อมรายงานมายัง line ผอ.ภ.จว.ระนอง ภายในสิ้นเดือนนี้

**พ.ต.อ.วีรวัฒน์ จันทรวิจิตร รอง ผบภ.ภ.จว.ระนอง**

หนังสือแจกไปแล้ว ให้ดำเนินการ

- ๑. ทุกหน่วยต้องมีไว้ในห้องประชุม
- ๒. โต๊ะหมู่บูชา
- ๓. หน้าอาคาร สภ.

/๓. หน้าอาคาร สภ...

**ประธาน ฯ**

หน.สภ.ทุกหน่วยทราบแล้วหรือไม่ ได้ดำเนินการแล้วหรือยัง เมื่อดำเนินการแล้ว ให้ถ่ายภาพ รายงานให้ ผบก.๑ ทราบ ทาง line ด้วย

กำหนดขนาดภาพพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ติดหน้า สภ. ขนาด ๑.๕ x ๑.๘ เมตร หรือตามความเหมาะสมของ สภ.

หน้าโต๊ะหมู่บูชา โดยประมาณขนาด ๑๔ x ๑๘ นิ้ว เท่ากับภาพถ่ายในห้องประชุม ภ.จว. ระนอง

**ที่ประชุม**

รับทราบ

**๔. พ.ต.ท.สุชาติ สงเอียด สว.ผอ.๕ ภ.จว.ระนอง**

มีเรื่องที่จะแจ้งให้ประชุมทราบ ๑ เรื่อง ดังนี้

๑. ตามหนังสือ ภ.๘ ที่ ๐๐๒๓.๑๕๒/๒๒๗ ลงวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๐ ตามหนังสือ ตร.ที่ ๐๐๐๗.๒๔/๔๓๒๕ ลง ๒๙ ธ.ค.๕๙ เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

แจ้งแนวทางจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้ ภ.จว. ในสังกัดทราบเพื่อให้การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติเพื่อนำไปใช้บริหารตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

๒. แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ พอ.สว.หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เลื่อนจากวันที่ ๖ ม.ค.๖๐ เป็นวันที่ ๒๒ ม.ค.๖๐ สถานที่ อ.ละอุ่น จว.ระนอง

**ที่ประชุม**

รับทราบ

**๔.๓ กก.สส.๑, นปพ.๑**

**พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ยองแซ สว.กก.สส.ภ.จว.ระนอง**

ผลการปฏิบัติ ๑ - ๑๕ ม.ค.๖๐ ประกอบการฉาย Power point ดังนี้

๑. หมายจับค้างเก่า ๑ ราย/๑ คน, ยาเสพติด ๓ ราย/๓ คน

๒. ขงกลาง ยาบ้า ๑๘๔ เม็ด, ยาไอซ์ ๒.๐๙ กรัม, อาวุธปืน ๑ กระบอก, กระสุนปืน ๒๔ นัด

๓. ภารกิจงานป้องกันปราบปราม

๑) ออกตรวจการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒) ลาดตระเวนออกตรวจพื้นที่บริเวณชายแดนติดต่อประเทศเพื่อนบ้าน ป้องกัน

ปัญหาการค้ามนุษย์

๓) ออกตรวจสถานบันเทิงพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรม

๔) ออกตรวจและรักษาความปลอดภัยเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐

๕) ดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว

๖) ภารกิจคุ้มครองพยาน นาย กรณ์แคนนาตี้คริสโตเฟอร์เบน (ชาวออสเตรเลีย)คดี พ.ร.บ.ยาเสพติด ทุกวัน

๗) ภารกิจ ชุดเคลื่อนที่เร็วออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบทุกวัน ภารกิจออกตรวจป้องกันปราบปรามเหตุร้าย

๘) ภารกิจลงแถวฝึกทางยุทธวิธี ทุกวันพุธของสัปดาห์และวันออกกำลังกายทุกวัน

/ ๘) ภารกิจลงแถวฝึก...

ผลการปฏิบัติการฝึกการใช้อาวุธปืน การยิงปืนทางยุทธวิธี และการฝึกยุทธวิธี  
ตำรวจประจำสัปดาห์

- ครูฝึกที่ใช้ฝึกตามโครงการฯ จำนวน ๘ นาย
- ผู้ควบคุมการฝึกตามโครงการฯ พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ยองเช สว.กก.สส.ฯ
- ข้าราชการตำรวจที่เฝ้ารับการฝึกฯ จำนวน ๕ นาย ยศ ส.ต.อ. จำนวน

๑ นาย และ ส.ต.ต. จำนวน ๔ นาย

- สถานที่ใช้ในการฝึกฯ บริเวณลานฝึกกองร้อยหน่วยปฏิบัติการพิเศษฯ

๓.๓ ข้อมูลหมายจับประจำเดือน ธ.ค.๕๙ ตั้งแต่ ๑๑ ต.ค.๕๕ - ๓๑ ธ.ค.๕๙ ยอด  
รวม ๓,๒๘๘ หมาย, ดำเนินการแล้ว ๒,๖๘๗ หมาย คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๗๒ คงเหลือ ๖๐๑ คิดเป็น  
ร้อยละ ๑๘.๒๗

๓.๔ ผลการดำเนินออกหมายและการดำเนินการหมายจับในคดีค้างเก่า  
ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ธ.ค.๕๙ ดำเนินการออกหมายจับรวม ๑๐ หมาย (สภ.เมืองระนอง ๒, กระบุรี  
๑, ละอุ่น ๓, ปากจั่น ๓, สุขสำราญ ๑) ดำเนินการตามหมายจับรวม ๑๑ หมาย (สภ.เมืองระนอง  
๖, กะเปอร์ ๑, ปากจั่น ๓, สุขสำราญ ๑)

๓.๕ ข้อมูล PDC ศูนย์ข้อมูลอาชญากรรม ผลการดำเนินการการบันทึกข้อมูล PDC  
ถึงวันที่ ๙ - ๑๖ ม.ค.๖๐ ผลการดำเนินการเพิ่มขึ้น ๕๓๐

#### ที่ประชุม

รับทราบ

#### ๔.๔ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ภ.จว.ระนอง

พ.ต.ท.อารมณณ์ แซ่มเกษม สว.(๑๙๑) กก.สส.ภ.จว.ระนอง

ผลการปฏิบัติ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ ม.ค.๖๐ ประกอบการฉาย Power point ดังนี้

##### ๑. รับแจ้งเหตุ

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| ๑.๑ สายที่ได้รับแจ้งทั้งหมด   | ๓,๓๘๔ สาย |
| ๑.๒ สายก่อนทวน                | ๒,๐๙๙ สาย |
| ๑.๓ สายโทรมาแล้วไม่พูด        | ๑,๑๑๗ สาย |
| ๑.๔ การให้บริการในด้านต่างๆไป | ๗๗ ครั้ง  |
| ๑.๕ สายที่ได้รับแจ้งเหตุจริง  | ๙๑ สาย    |

#### ที่ประชุม

รับทราบ

#### ประธานฯ

ในสถิติการรายงาน ของ ศูนย์ฯ ๑๙๑ พื้นที่ สภ.เมืองระนอง มีการรับแจ้ง รด จยย.หาย  
๔ คัน แต่ในสถิติคดีฯ ไม่มีข้อมูล ให้ หน.สภ.กลับไปดูสมุดของ ร้อยเวรฯ หากพบแจ้งสายสืบ  
ไปตาม รายงาน ผบก.ฯ ทราบ

#### ๔.๕ กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ระนอง

#### เลขานุการฯ

พ.ต.อ.เพชร ธรรมรักษา ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ระนอง ไปร่วมประชุม  
ที่ ศาลากลาง จว.ระนอง ให้เลขานุการฯ รายงานแทน ประกอบการฉาย Power point ดังนี้

๑. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

(๑) คำสั่ง คสช.ปี ๕๗ จำนวน ๑๗๘ ฉบับ/ปี ๕๘ จำนวน ๑๗ ฉบับ/ปี ๕๙ จำนวน ๓ ฉบับ/คำสั่ง (เฉพาะ) ๑๒/๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ รวม ๑๙๘ ฉบับ

(๒) ประกาศ คสช.ปี ๕๗ จำนวน ๑๒๒ ฉบับ/ปี ๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ รวม ๑๒๓ ฉบับ

(๓) คำสั่ง หน.คสช.ปี ๕๗ จำนวน ๑ ฉบับ/ปี ๕๘ จำนวน ๔๘ ฉบับ/ปี ๕๙ จำนวน ๗๘ ฉบับ (ฉบับล่าสุด ฉบับที่ ๗๘/๒๕๕๙) /คำสั่ง (เฉพาะ) ๑/๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ รวม ๑๑๗ ฉบับ

๒. จำนวนค้างคดีอาญา - จราจร ปี พ.ศ.๒๕๕๗, ๒๕๕๘, ๒๕๕๙ และ ตั้งแต่เดือน ๑ ม.ค. - ๑๕ ม.ค.๖๐

๓. จำนวนพนักงานสอบสวนของแต่ละ สภ. รวมทั้งสิ้น ๕๓ คน ว่าง ๑๐ คน

**ประธาน ฯ**

สอบถาม สภ.ไต่ต้องการ พงส.เพิ่มกำชับ

สรุป ให้ พงส.จาก สภ.เมืองระนอง ไปช่วย สภ.ละอุ่น ๑ นาย และ สภ.ปากจั่น ๑ นาย

**ที่ประชุม**

รับทราบ

**๔.๖ สภ.ในสังกัด ภ.จว.ระนอง**

**พ.ต.อ.เสกสรรค์ แก้วสว่าง ผกก.สภ.ละอุ่น**

สถิติคดีอาญากลุ่มที่ ๒ เพิ่ม ยักยอกทรัพย์ กรณี กำนัน ฯ ยักยอกเงิน กองทุนหมู่บ้าน ฯ

**ที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติและข้อสั่งการ**

**พ.ต.อ.สมคะเน โพธิ์ศรี รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง**

๑. กำชับ เรื่องหมายจับ ห้ามเป็น ศูนย์ ถ้าเดือนใดเป็น ศูนย์ ต้องนำมาวิเคราะห์

๒. บุคคลพันโทช มีหลายรายที่ปล่อยตัวออกมา งาน ป.ของแต่ละ สภ.ต้องกำชับ สายตรวจ ไปดู ไปตรวจเยี่ยม

๓. กล้อง CCTV ทุก สภ.ต้องไปสำรวจเก็บเป็นข้อมูลของ สภ. จุดทั้งของ เอกชน ภาครัฐ สํารวจว่ามีความต้องการติดที่ใดบ้าง ห้ามบอกว่าไม่มีเด็ดขาด

๔. ชำราขการตำรวจที่บรรจุใหม่ ให้บรรจุในกองร้อยควบคุมฝูงชน ทดแทนกำลัง

๕. ร้าน Story ในพื้นที่เมืองระนอง ที่ให้ไปตรวจสอบ มีใบอนุญาตหรือไม่ ไปดำเนินการ ตามกฎหมาย

๖. โต้ะทราย ทุก สภ.ดำเนินการเรียบร้อยหรือยัง เหลือ สภ.ปากจั่น เพียงที่เดียว ภายในสิ้นเดือนนี้ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้น

**ที่ประชุม**

รับทราบ

**พ.ต.อ.วีรวัฒน์ จันทรวิจิตร รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง**

๑. การรายงานหนังสือตามแผนงานต่าง ๆ ของ ผอ.ฯ ฝาก หน.สภ.ไปกำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เรื่องการรายงานขอให้ส่งตามหนังสือสั่งการ ขอให้รายงานกลับมาตาม

แผนงานต่าง ๆ ที่เป็นต้นเรื่อง เช่น งานของการเงิน แต่กลับส่งไปที่งานยุทธศาสตร์ กว่าตามพบ ทำให้งานล่าช้าจะทำหนังสือแจ้งเวียนไปอีกครั้ง

๒. ส่วนงานการสอบสวน เหลืออีกไม่กี่ สก. ของ ปี ๕๙ เน้น ๖ เดือนแรกให้หมดภายในสิ้นเดือนนี้ ส่วนครึ่งปีหลังให้เป็นไปตามขั้นตอน

๓. เป็นเรื่องของ พล.ต.ต.ดำรงส วิริยะกุล รอง ผบช.ภ.๘ ผาก พ.ต.ท.วุฒิพนธ์ ดันทอง รอง ผกก.(สอบสวน) สก.ปากน้ำ ติดตามคดีน้องเปิ้ล ได้มีการสอบพยานไปที่ปาก เสร็จสิ้นหรือยัง การดำเนินการชั้นศาลไปถึงไหน ทำเป็นรายงานให้ทราบด้วย

**ที่ประชุม**

**รับทราบ**

**พ.ต.อ.สมชาย ชื่อด่อตระกูล ผกก.๑ รรท.รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง**

๑. ในวันอังคารที่ ๒๘ ก.พ.๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคระนอง กำชับขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องซักซ้อมการปฏิบัติให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน

ผบก.ภ.จว.ระนอง ได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการ ๖ คณะ หนึ่งในนั้นเป็นคณะหารายได้ โดยมีสาธารณสุข ฯ จัดทำเสื้อ จำหน่าย ตัวละ ๓๐๐ บาท

๒. ได้รับมอบหมายจาก ผบก.๑ รับผิดชอบ สก.ปากจั่น และ สก.บางแก้ว ได้ไปตรวจเยี่ยม สก.ปากจั่น มีคดีลักขโมยของ ของ สก.เมืองระนอง พ.ต.อ.สมคะเน ฯ มอบหมายให้ไปตรวจสอบการกรอกข้อมูล ของ สก.ปากจั่น เป็นคดีพยายามฆ่า สืบเนื่องจากผู้ต้องหาเพิ่งพ้นโทษคดีลักขโมยเป็นคนปากจั่น และได้ไปซื้อปืนลูกซองมา วันเกิดเหตุ เดินทางโดยรถสองแถวไปแถวพื้นที่เมืองระนอง พบรถกระบะมีกุญแจค้างอยู่ จึงเข้ามาที่ปากจั่น เพื่อที่จะนำไปขายที่ฝั่งพม่า แต่มีเหตุผิดใจกับผู้อื่น ไขปืนลูกซองที่ซื้อมา ก่อเหตุพยายามฆ่า จนถูกตำรวจจับดำเนินคดี เป็นเรื่องที่เราต้องมองถึงแผนยุทธศาสตร์ จากคำให้การของผู้ต้องหา ต้องขอขอบคุณและชมเชย ร.ต.อ.บุญเลิศ แก้วสนั่น รอง สว.(สอบสวน) สก.ปากจั่น จากความสนใจสอบถามคำได้ละเอียดหมดถึงมูลเหตุ ได้รายละเอียดจากความสนใจ ของ พงส.จากคดีก่อเหตุพยายามฆ่าในพื้นที่เชื่อมโยงมาถึงคดีลักขโมยในพื้นที่อื่นด้วย ซึ่ง ผมได้สั่งการให้ รอง ผกก.สส.๑./สว.สส.๑/สวป.๑ ตรวจสอบดูว่ามีกลุ่มใดที่เกี่ยวข้อง ร่วมกระบวนกรด้วย จากการสอบปากคำผู้ต้องหานั่งรถสองแถวสีแดง ผ่านด่านตรวจ แต่ตำรวจตรวจเฉพาะชาวพม่า ไม่ตรวจคนไทยเลย ดังนั้น กำชับตำรวจต้องตรวจให้ทั่วถึงด้วย

**ที่ประชุม**

**รับทราบ**

**ระเบียบวาระที่ ๖ ผบก.ภ.จว.ระนอง สั่งการมอบแนวทางปฏิบัติ**

**ประธาน ๑**

๑. ขอขอบคุณ พ.ต.อ.สมชาย ชื่อด่อตระกูล ผกก.๑ รรท.รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง ย้ำ หน.สก. ถ้าทุกคนต้องเอาใส่ใจการทำงาน เราจะทราบทุกเรื่อง ถ้าพบว่าไม่ใส่ใจการทำงาน จะปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการทำงาน ขอให้ หน.สก.ทุกคนมากำกับดูแลตรงนี้ สั่งการ ออกสืบสวนหาข่าว ช่วยกันคิดช่วยกันทำงาน

๒. ทุกสัปดาห์ได้สั่งการให้ ทุกหน่วยฝึกทบทวน ฯ ข้าราชการตำรวจยศ ส.ต.อ. - ส.ต.ต. สัปดาห์ละ ๒ วัน จะมีการตรวจสอบด้วยว่าการฝึกได้รับผลอย่างไร

ขณะนี้ ภ.จว.ระนอง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวนการใช้อาวุธปืน และการยิงปืนทางยุทธวิธี รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระยะเวลาในการอบรม ๕ วัน

สถานที่อบรม สมาคมกีฬาอิงปืนจังหวัดระนอง - สนามยิงปืนบางกลาง ต.บางรีน อ.เมืองระนอง จว. ระนอง คาดว่าจะจัดอบรมในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบ

๓. ชุด ปจ.ของ ภ.จว.ระนอง จะมีการปรับเปลี่ยนกำลัง โดยมีข้าราชการตำรวจยศ ต.ต. อายุไม่เกิน ๔๐ ปี ที่อยู่ในชุด ปจ.เดิม และเพิ่มข้าราชการตำรวจ ยศ ส.ต.อ. - ส.ต.ต.เสริมเข้าไป ประมาณ ๑๑๐ - ๑๒๐ นาย นำมาฝึก ๗ จะกำหนดอีกครั้ง ซึ่งได้ มอบหมาย พ.ต.อ.สมคะเน โพธิ์ศรี รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง ไว้แล้ว

๔. งานในหน้าที่ ของแต่ละ ผอ.จะรู้แต่หน้างานของตนเองเท่านั้น การทำงานในหมู่คณะ ต้องรอบรู้ทุก ๆ เรื่อง ต้องรู้และเข้าใจ สามารถทดแทนงานของคนอื่นได้ เรื่องที่ต้องตัดสินใจ สามารถนำมาปรึกษา รอง ผบก. ๗ ที่รับผิดชอบ หรือ ผบก.๗ ได้ทุกเรื่อง อย่าตัดสินใจเอง

๕. เน้นย้ำ หน.สภ.ต้องทำงานด้วยความใส่ใจ ต้องดูแลเอาใจใส่ว่าผู้ใต้บังคับบัญชา ทำงานกันอย่างไร

๖. กำชับ ผอ.๔ ๗ ติดตามการดำเนินการเรื่องการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประดับบริเวณด้านหน้าสถานที่ทำการของแต่ละ สภ.ด้วย รายงาน ผบก.๗ ทราบภายในวันพรุ่งนี้

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่องอื่น ๆ

ประธาน ๗

ท่านใดมีเรื่องจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

พ.ต.ท.หญิง

( อรุณฯ กลิ่นหอม )

สว.ผอ.ภ.จว.ระนอง

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

พ.ต.ท.

( สุทธิพงษ์ จิณรัฐ )

รอง ผกก.ผอ.ภ.จว.ระนอง/เลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม